



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านพยาธิวิทยากายวิภาค)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐาน ซึ่งได้แก่ ใบสมัคร เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ที่ กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ สำหรับการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ สำหรับวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ จะประกาศภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ https://moph.cc/compe_recruit หรือ <https://moph.jobthaigov.com> หัวข้อ “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง”

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์ดา อัครภานันท์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข